

Số: 50/TB-UBND

An Đông, ngày 03 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v thực hiện nghiêm các quy định về an ninh trật tự trên địa bàn Phường.

Kính gửi: - Công an Phường An Đông;
- Đại diện hộ gia đình tại Kiệt 111 An Dương Vương, phường An Đông.

UBND phường An Đông nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân trên trang phản ánh hiện trường Hue-S với nội dung cụ thể như sau: “ Hát Karaoke quá to trong hẻm 111 An Dương Vương với tần suất dày đặc, dù đã gửi phản ánh rất rất nhiều lần nhưng không xử lý được với lí do là không hát sau 22h. Nhưng theo tôi đọc được thông tin, nếu hát trước 22h, mức độ âm thanh tối đa chỉ 70dB (tương đương với tiếng ồn ở văn phòng), nhưng mức độ âm thanh này là quá to, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những nhà xung quanh, nhà cũng phải đóng kín hết cửa nhưng vẫn nghe rất to, clip được quay lúc 20h30 ngày 26/7/2023. Đặc biệt tình trạng này diễn ra suốt 2 năm nay với tần suất trung bình 4 lần/ tuần dù nhà không có lễ tiệc gì. Gia đình chúng tôi có người lớn tuổi cần nghỉ ngơi, nhưng 2 năm nay gần như ngày nào cũng phải chịu đựng tiếng ồn này, thỉnh thoảng hát thì được chứ với tần suất như thế này thật sự không thể chịu nổi. Kính mong cơ quan có biện pháp kiểm tra mức độ tiếng ồn và xử lý giúp gia đình chúng tôi hoặc nhắc nhở chủ nhà hạn chế hát lại khi không cần thiết.”

Qua đó, UBND phường An Đông ban hành thông báo trên, yêu cầu đại diện hộ gia đình tại Kiệt 111 An Dương Vương, phường An Đông trong quá trình sinh hoạt chấp hành các quy định về an ninh trật tự, có biện pháp hạn chế âm lượng phát ra không ảnh hưởng đến các hộ xung quanh. Đồng thời, dừng mọi hoạt động sinh hoạt, vui chơi giải trí, hát hò gây ra âm thanh lớn trước 22h00 hằng ngày, đảm bảo an ninh trật tự quanh khu vực.

Đồng thời, UBND phường An Đông đề nghị Công an Phường tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và xử lý các trường hợp hát hò phát ra âm thanh lớn vượt ngưỡng quy định gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh, đảm bảo an ninh trật tự quanh khu vực.

Sau khi nhận được Thông báo này đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận

- Như trên ;
- Lưu VP.



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
ĐÓ CHỦ TỊCH

Đặng Hoài Tâm